



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โทร.๐ ๕๕๗๔ ๑๗๘๘ ต่อ ๑๒๓
ที่ กพ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

ตามที่กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้แสดงเจตจำนงสุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของ หน่วยงาน และอนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จึงขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล และขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อช

(นางสาวอรสา พงษ์เกษตรกรรม)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

อช

(นายปิยะวัตร คำอุไร)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มีไชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๕

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา ฯ	ผลการกำกับติดตามตาม
<p>๑.ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มีไชยาของกระทรวง สาธารณสุขด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีหลัก ธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใน การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไชยา เพื่อให้ได้ยาและ เวชภัณฑ์มีไชยาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด ดำเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มีไช ยา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๒.ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติ ปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง ชอบธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริตทุก รูปแบบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะ ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ด้วยความ เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป</p>	<p>ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ ตาม เกณฑ์ จริยธรรมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>